

# รวบไทย-จีน แก๊งซิมม็อกซ์

## ตำรวจรอกอลเซ็นเตอร์ แผน 'ระเบิดสะพานโจร'

"ผู้ช่วยหวาน" ร่วม "บิกก้อง" นำชุดสืบสวนกอง  
ปราบฯ ระเบิดยุทธการระเบิดสะพานโจรตัดวงจรแก๊ง  
คอลเซ็นเตอร์ครั้งใหญ่สุดในประเทศ ★ มีต่อหน้า 15

**รวบไทย-จีน** ☆ ต่อจากหน้า 1  
บุกค้นบ้านและคอนโดย่านชานกรุง 4 จุด รวบ 2  
ผู้ต้องหาชาวไทยคนดูแลและชาวจีนคนเซตระบบ  
พร้อมของกลางมโหฬาร ซิมม็อกซ์ 92 เครื่อง ซิมการ์ด  
โทรศัพท์ไทยลงทะเบียนแล้ว 18,020 ซิม โทรศัพท์  
มือถือ 437 เครื่อง จ่อขยายผลหานายทุนบงการ แล  
9 ปีที่แล้วผู้ต้องหาชาวไทยที่ถูกจับครั้งนี้เคยร่วมกับ

พวกเขาเซตระบบบัตรเติมเงินมือถือออเรนจ์จนบริษัท  
เจ้าของเสียหายไปกว่า 105 ล้านบาท  
ตำรวจเปิดยุทธการระเบิดสะพานโจรตัดวงจร  
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ครั้งใหญ่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด  
เปิดเผชิญหน้าเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 9 ต.ค. พล.ต.ท.  
ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.จิรภพ  
ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบค.ป.

พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม รอง ผบค.ป. พ.ต.อ.มนูญ  
แก้วท่าผก.ร.บ.ค.ป. พร้อมตำรวจ กก.ร.บ.ค.ป., กก.  
สสน. บค.ป. และ บค.ป.อ. ร่วมกันแถลงผลปิดยุทธการ  
ระเบิดสะพานโจร จับกุมนายธีรภัทร อุดราภิรมย์สุข  
อายุ 68 ปี เจ้าของบ้านผู้ดูแลและนายหลิน ช่วงเฉียน  
อายุ 33 ปี ชาวจีน ผู้ดูแลระบบ ตัวแทนเครือข่าย  
(Retailer) ตรวจยึดซิมม็อกซ์, โทรศัพท์มือถือและ  
ซิมการ์ดลงทะเบียนแล้วนับหมื่นชิ้น

มีรายงาน ว่า เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น 4 จุด  
จุดแรก บ้านเลขที่ 538/1 ซอยแฮปปี้แลนด์ทาวนไฮล์  
ซอย 4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. เป็น  
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น รั้วรอบขอบชิดเนื้อที่ 100 ตร.ว. ใน  
ห้องเก็บของชั้นล่างเป็นห้องเก็บซิมม็อกซ์ พบเครื่อง  
ซิมม็อกซ์ 28 เครื่องเปิดใช้งาน, ซิมการ์ดไทยทุก  
เครือข่าย 10,000 ซิม มีนายธีรภัทรเจ้าของบ้านรับ  
เป็นผู้ดูแล และนายหลินเป็นผู้ดูแลเซตระบบ จุด  
ที่ 2 บ้านเลขที่ 964 หมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กทม. พบเครื่องซิมม็อกซ์ 20 เครื่อง,  
ซิมการ์ดไทยเปิดใช้งานแล้ว 2,000 ซิม จุดที่ 3 คอนโดฯ  
อินซิโอ ดีก B ชั้น 6 ห้องเลขที่ 562/52 แขวงคลองตัน  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ พบเครื่องซิมม็อกซ์ 5 เครื่อง,  
โทรศัพท์มือถือ 370 เครื่อง, ซิมการ์ดไทยเปิดใช้งาน  
แล้ว 6,000 ซิม จุดที่ 4 ห้องเลขที่ 562/68 คอนโดฯ  
และตึกเดียวกันพบเครื่องซิมม็อกซ์ 39 เครื่อง, โทรศัพท์  
มือถือ 103 เครื่อง, ซิมการ์ดไทย เปิดใช้งานแล้ว 20  
ซิม, เอกสารที่เกี่ยวข้องธนบัตรสกุลหยวน ประเทศจีน



**ตัดวงจร**  
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช  
ผบช.ก. ตรวจเครื่องซิมม็อกซ์  
ที่เปิดใช้งานอยู่ในบ้านหลัง  
หนึ่งย่านบางกะปิ เป็น 1 ใน 4  
จุด ที่กองปราบฯ บุกเข้าตรวจ  
ค้นตามยุทธการระเบิดสะพาน  
โจร ตัดวงจรแก๊งคอลเซ็น  
เตอร์ครั้งใหญ่สุดในประเทศ  
ยึดของกลางมโหฬาร จับ 2  
ผู้ต้องหาเป็นคนไทยผู้ดูแล  
และคนจีนคอยเซตระบบ.

จำนวนหนึ่ง รวมทั้ง 4 จุดพบขิมบ็อกซ์ 92 เครื่องขิมการ์ด โทรศัพท์ไทย 18,020 ขิม โทรศัพท์มือถือ 437 เครื่อง พล.ต.ท.รัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวว่า เป็นการตรวจค้นจับกุมครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นการตัดวงจรของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่จะมาหลอกลวงคนไทย จากการตรวจค้นยึดขิมบ็อกซ์ได้เกือบ 100 เครื่อง พร้อมขิมการ์ดเบอร์โทรศัพท์เกือบ 20,000 หมายเลข ในการโทร.หนึ่งครั้งสามารถโทร.ออกได้ประมาณ 3,000 หมายเลขต่อครั้งสำหรับวิธีการคนร้ายยังเป็นรูปแบบเดิม อาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านและจะหลีกเลี่ยงเบอร์ที่โทร.มาในต่างประเทศ เช่น +67 +68 จะตั้งฐานในประเทศไทยเมื่อโทร.ไปหาผู้เสียหายเบอร์โทรศัพท์ที่จะขึ้นเป็นเบอร์ประเทศไทย (+66) ทำให้ผู้เสียหายไม่สังเกตเห็นสายโทรศัพท์ ทั้งนี้หากมีการปิดขิมหรือขิมหมดอายุสามารถเปลี่ยนหมายเลขใหม่เพื่อเอาไปหลอกลวงในครั้งถัดไป หลังจากนั้นจะหารือกับ กสทช.ถึงมาตรการการลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์มือถือที่มีการลงทะเบียนมากกว่า 5 ขิม และจะขยายผลขบวนการนี้ต่อไป รวมถึงจะตรวจสอบคนรับลงทะเบียนขิมด้วย

ด้าน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบ.ช.ก. กล่าวว่า วันนี้เข้าตรวจค้นทั้งหมด 4 จุด การที่พบขิมการ์ดและอุปกรณ์มือถือจำนวนมากครั้งนี้ถือเป็นการทำลายวงจรของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ เนื่องจากหลักฐานที่ยึดมานั้นจำนวนมาก แต่เชื่อว่าในขบวนการนี้ยังมีตัวบงการ หลังจากนี้จะมีการขยายผลต่อไป

จากการสอบสวนนายธีรภัทรว่าเป็นเจ้าของบ้านก่อนหน้านี้มีอาชีพขายขิมโทรศัพท์จึงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ ดูแลขิมบ็อกซ์มาประมาณ 5 ปี

ขิมที่ได้จะจดทะเบียนเป็นชื่อตัวเองกว่า 10,000 เบอร์ ได้รับผลตอบแทนเบอร์ละ 2 บาท มีรายได้เดือนละ 5-6 หมื่นบาท ส่วนนายหลิน ชาวจีนให้ทราบว่า เข้ามาดูแลเรื่องระบบ และเซตระบบ เข้ามาประเทศไทย เพราะฟรีวีซ่า ตอนนี้อยู่เกินมา 37 วันแล้ว ส่วนคนสั่งการเป็นชาวจีน ไม่รู้จัก ได้เงินเดือนด้วยการโอนเงินเป็นเงินสดดิจิทัล

เบื้องต้นแจ้งข้อหาเป็นตุระจัดหา โฆษณาหรือโฆษณาชวนเชื่อ โดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อหรือขาย เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้, ร่วมกันทำ มีใช้นำเข้า นำออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ร่วมกันตั้งสถานีวิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต, ร่วมกันใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม, เป็นองค์กระทำความผิดอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน นำตัวส่ง กก.เ.บ.ก.ป.ดำเนินคดีพร้อมขยายผลหาผู้มีส่วนร่วมการกระทำผิดต่อไป

ตรวจสอบประวัตินายธีรภัทรพบว่า เมื่อปี 2548 ได้ร่วมกับนายทวีทรัพย์ หรือภูมิพัฒน์ หรือโอ้ ลลิตศศิวิมล นักแสดงเกอร์ และถูกตำรวจ บก.ป.อส. จับกุมหลังร่วมกันลักลอบใช้รหัสผ่านบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ออเรนจ์ เข้าไปแก้ไขวงเงินในบัตรเติมเงินออเรนจ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น ทำให้บริษัทเสียหายไปกว่า 105 ล้านบาทด้วย

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,288

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 10 ตุลาคม 2567

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7525

หน้า: 1(บน), 28

Col.Inch: 91.55

Ad Value: 117,916.40

PRValue (x3): 353,749.20

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: THCOM ผงาดคুমวงโคจร! เป้าหมาย 17 บาท อีพีไซด์ 28% ปิดดีลตำแหน่ง 50.5 องศาตะวันออก...

# THCOM ผงาดคুমวงโคจร! เป้าหมาย 17 บาท อีพีไซด์ 28%

## ● ปิดดีลตำแหน่ง 50.5 องศาตะวันออก สัปดาห์หน้า

“ไทยคม” ปิดดีลกลทท. สัปดาห์หน้า รับใบดาวเทียมตำแหน่ง 50.5 องศาตะวันออก 27 พ.ย. “ปฐมภพ” ยันต้องเร่งส่งดาวเทียมประเทศไทย ส่วนตำแหน่ง 51 และ 142E ยังเกิดประโยชน์ต่อประเทศและผู้ถือหุ้นไทยคม โบรกา มองดีลนี้ไทยคมไร้ต้นทุนค่าสัมปทาน

กลายเป็นผู้ถือใบอนุญาตช่องวงโคจรทั้งหมดของไทย ครองมาร์เก็ตแชร์เบอร์หนึ่ง Q4 มีผลงานใหม่ในอินเดีย-USO เดิมอีพีไซด์ ราคาเป้าหมาย 17 บาท



ปฐมภพ สุวรรณศิริ

อนุญาตวงโคจรก่อนหมดอายุ รักษาสิทธิของไม่รีบ มั่นใจ

อีพีไซด์ 28%

ออก เพื่อรักษาสิทธิให้กับประเทศไทย ส่วนจะสร้างดาวเทียมดวงใหม่คงไม่ทัน เพราะต้องใช้เวลาน้อย 3-4 ปี

ขณะที่ กลทท. กำลังพิจารณาข้อเสนอของไทยคมอยู่ แต่เรื่องนี้จะต้องเร็วที่สุด ส่วนวงโคจรดาวเทียมที่ตำแหน่ง 51 และ 142 องศาตะวันออก นั้นยังมีเวลาให้พิจารณาอยู่ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเงื่อนไขแยกเป็นแต่ละวงโคจร สัญญาสัมปทานแต่ละสัญญา 20 ปี

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในวงโคจรดาวเทียมที่ตำแหน่ง 50.5, 51 และ 142 องศาตะวันออก ไม่ได้สูงมาก ส่วนบริษัทจะนำไปทำธุรกิจด้านใดบ้าง อยู่ระหว่างกำลังพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและผู้ถือหุ้นของไทยคม

โดยปัจจุบันไทยคมเป็นเจ้าของใบอนุญาตดาวเทียม 78.5, 119.5 และ 120 องศาตะวันออก เป็นเวลา 20 ปี ซึ่งส่งผลให้อำนาจในตลาดธุรกิจดาวเทียมภายในประเทศเพิ่มขึ้น

ก่อนหน้านี้ นายสมภพ ภูริวิทย์พงศ์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กลทท.) ด้านโทรคมนาคม กล่าวว่า หลังจากการยื่นข้อเสนอ กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค. 2567 และจะมีการเจรจาต่อรองในวันที่ 11 ต.ค. 2567 ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกลทท. ในวันที่ 16 ต.ค. 2567 คาดว่า

## THCOM

142 องศาตะวันออก ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กลทท.) เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นรายเดียวที่ยื่นในครั้งนี้อยู่ถึงรอบที่ 3 แล้ว จากก่อนหน้านี้ที่เปิดประมูลมา 2 รอบ แต่ไม่มีผู้สนใจเข้ายื่นประมูลเลย

โดยล่าสุดกลทท. มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เนื่องจากวงโคจรดาวเทียมที่ตำแหน่ง 50.5 องศาตะวันออก กำลังจะหมดอายุภายในวันที่ 27 พ.ย. นี้แล้ว หากประเทศไทยไม่ส่ง

ดาวเทียมขึ้นไปรักษาวงโคจรนี้ไว้ ก็จะเสียสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่ประเทศอื่น

“กำหนดเส้นตายคือ 27 พ.ย. นี้ ตามที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) กำหนด หากไม่มีผู้ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าว ประเทศไทยก็จะเสียวงโคจรนี้ไป” นายปฐมภพ กล่าว

นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับกลทท. คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้า จากนั้นไทยคมจะนำดาวเทียมซึ่งเช่าจากประเทศอื่น ๆ ลากเข้าสู่วงโคจร 50.5 องศาตะวันออก

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,288

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 10 ตุลาคม 2567

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7525

หน้า: 1(บน), 28

Col.Inch: 91.55

Ad Value: 117,916.40

PRValue (x3): 353,749.20

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: THCOM ผงาดคุมวงโคจร! เป้าหมาย 17 บาท อีพีไซด์ 28% ปิดดีลตำแหน่ง 50.5 องศาตะวันออก...

ผลการพิจารณาจะสามารถประกาศได้ภายในวันที่ 17 ต.ค. 2567 ทั้งนี้หากการพิจารณาไม่แล้วเสร็จทันเวลา จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมกสทช.อีกครั้งในวันที่ 24 ต.ค. 2567 และอาจประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตในวันที่ 24 หรือ 25 ต.ค. 2567

สำหรับประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในตำแหน่ง 50.5, 51 และ 142 องศาตะวันออก เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอแผนงานเพื่อรับสิทธิ์สำคัญนี้ โดยไม่กำหนดราคาขั้นต่ำในการอนุญาต และไม่มีการจัดชุดของข่ายงานดาวเทียม

โดยการอนุญาตจะดำเนินการผ่านการพิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอของผู้สมัคร โดยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาอย่างเข้มงวด ซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้ ความพร้อมในการรักษาสิทธิใช้วงโคจรดาวเทียม (40%) ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง (25%) ความสามารถด้านการเงินและข้อเสนอการวางหลักประกัน (20%) ข้อเสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐ (15%)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐไม่น้อยกว่า 0.25% พร้อมจัดให้มีดาวเทียมของตัวเองหรือมาตรการเพื่อรักษาสิทธิตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ขณะที่การพิจารณาแต่ละเกณฑ์จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 50% ของแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ผ่านการคัดเลือก ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการสมัครได้จากประกาศของกสทช.

## คุมเบ็ดเสร็จวงโคจรดาวเทียม

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คงคำแนะนำ “ซื้อ” THCOM

อิงราคาเหมาะสม 17 บาทต่อหุ้น สำหรับการประมูลวงโคจรรอบใหม่ของกสทช. ปรับสองเกณฑ์สำคัญเป็น Beauty Contest ไม่ต้องจ่ายค่าวงโคจรในการประมูล และไม่ต้องรักษาวงโคจรด้วยการยิงดาวเทียมของตัวเองภายใน 5 ปี ทำให้ THCOM ไม่มีต้นทุนการประมูลและมีทางเลือกในการรักษาวงโคจรเพิ่มขึ้น หาก THCOM เข้าประมูลจริง แต่ผลกระทบด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็จำกัดเช่นกัน สุทธิแล้วมองเป็นความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐเพื่อโอกาสอื่น ๆ ในอนาคตมากกว่า

โดยช่วงที่เหลือปีนี้ THCOM มีลุ้น 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ลุ้นการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานในประเทศอินเดีย เพื่ออนุญาตการใช้งานดาวเทียม THCOM8 ในตลาดอินเดีย หากสำเร็จจะทำให้ THCOM ขึ้นวงโคจรได้อย่างช้าในปี 2568 2) ลุ้นการเปิดประมูลบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) รัฐบาลอินเดีย รอบใหม่ที่หากเกิดขึ้นตลาดจะกลับมาเก็งกำไรโอกาสปิด Presale ดาวเทียม THCOM 10 เพิ่มเติม 3) ลุ้นการประมูล USO ประเทศไทยเฟสใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่ารอบก่อน ในช่วงปลายปี 2567 ถึงต้นปี 2568

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ระบุ กสทช.เร่งจัดสรรสิทธิวงโคจรดาวเทียมด้วยกฎเกณฑ์ที่ผ่อนคลายนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำลังเร่งจัดสรรช่องวงโคจรดาวเทียมที่ 50.5 และ 142 องศาตะวันออก ภายในวันที่ 27 พ.ย. 2567 เพื่อป้องกันไม่ให้

ประเทศไทยสูญเสียสิทธิ

โดยเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2567 มีการจัดประชุมเพื่อรับสมัครการเข้าร่วมของภาคเอกชนกสทช. มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้วงโคจรและได้ผ่อนคลายนโยบายบางประการ เช่น อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถรับตำแหน่งดาวเทียมได้โดยไม่ต้องมีดาวเทียมในวงโคจรจริง โดยมุ่งเน้นการรักษาสิทธิดาวเทียมของประเทศไทย เกณฑ์การประเมินหลัก ประกอบด้วย ความพร้อมในการรักษาสิทธิวงโคจร (40%), ประสิทธิภาพทางธุรกิจ (25%), ความสามารถทางการเงิน (20%) และข้อเสนอผลตอบแทนการลงทุน (15%)

ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีในการรักษาความสามารถในการแข่งขันของ THCOM โดยเป็นผู้ร่วมประมูลเพียงรายเดียว หากได้รับใบอนุญาต ก็ไม่มีความจำเป็นต้องลงทุน และ THCOM จะเป็นผู้ถือใบอนุญาตช่องวงโคจรทั้งหมดของประเทศไทย ส่งผลให้ตำแหน่งในตลาดมั่นคงขึ้น และเพิ่มอุปสรรคต่อผู้เข้ามาใหม่ ทั้งนี้กสทช.น่าจะประกาศผลการประมูลภายในวันที่ 17 ต.ค. โดยใบอนุญาตใหม่จะช่วยให้ THCOM สามารถสร้างหรือเช่าดาวเทียมใหม่ได้หากมีโอกาสในอนาคต ดังนั้นแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ■